

THƯ NGỎ
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Về việc ủng hộ Quỹ “Hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật nghèo tỉnh Kon Tum”

Kon Tum, ngày 02 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: ...Giảng Đạo UBND Huyện Ia H' Drai...

Thời gian qua các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội đã có sự quan tâm, dành những tình cảm chăm sóc, hỗ trợ tận tình, chu đáo đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật nghèo. Tuy nhiên, do hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và nhiều hoàn cảnh khó khăn bất hạnh khác, hiện tỉnh Kon Tum có trên 30.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo (trong đó có gần 6.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hơn 6.200 người khuyết tật), họ là những người rất cần sự yêu thương, sẻ chia và quan tâm hỗ trợ, chăm sóc của các cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng.

Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam, với tinh thần "Vi cuộc sống của trẻ em và người khuyết tật nghèo tỉnh Kon Tum". Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện, các cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bằng tấm lòng thiện nguyện và nhân ái hãy cùng chung tay, dành sự ủng hộ thiết thực về tinh thần, vật chất để giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật nghèo tỉnh Kon Tum có thêm điều kiện, cơ hội vượt qua khó khăn, vươn lên và hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Mọi sự ủng hộ, đề nghị đăng ký trực tiếp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum (số 413, đường U Re, thành phố Kon Tum, điện thoại 02603.913.694); hoặc chuyển vào tài khoản của Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Kon Tum (số 5100211001971 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Kon Tum; hoặc số 116000049999 Ngân hàng Công thương chi nhánh Kon Tum).

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn